

Số: /BC-UBND

Đức Cờ, ngày tháng 12 năm 2019

## BÁO CÁO

### **Kết quả kiểm tra và trả lời các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tám - Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI**

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 160/BC-HĐND ngày 29/11/2019 về tổng hợp các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tám- HĐND huyện khóa VI; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Kết quả như sau:

#### **1. Cử tri xã Ia Lang:**

**1.1. Cử tri làng Klũh- Yêh, xã Ia Lang: Đề nghị UBND huyện có kế hoạch bố trí kinh phí để xây dựng cầu qua suối Ia Băng đi vào khu sản xuất, tạo điều kiện thuận tiện cho bà con đi lại và thu hoạch nông sản.**

Vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính- Kế hoạch kiểm tra thực tế. Kết quả: Vị trí cử tri đề nghị cách đường bê tông làng Klũh Yêh xuống nhánh suối Ia Băng 100 mét, nhân dân xây dựng tạm 01 cầu gỗ rộng 01 mét, dài 05 mét để đi qua, hiện tại xe chở nông sản vẫn chạy qua giữa lòng suối được. Kiến nghị của cử tri là chính đáng, vì vậy để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho nhân dân đi lại và thu hoạch nông sản, UBND huyện sẽ yêu cầu UBND xã Ia Lang đăng ký vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư xây dựng vào năm 2021.

**1.2. Cử tri làng Phang, xã Ia Lang: Đề nghị UBND huyện có kế hoạch bố trí kinh phí xây dựng cầu đi làng Klũh- Yêh để bà con đi lại dễ dàng trong mùa mưa và thuận tiện cho việc thu hoạch nông sản.**

Vị trí cử tri đề nghị cách đường nhựa làng Phang (từ vị trí hết đường nhựa) xuống mô hình 5 ha lúa nước 01 vụ Đông Xuân 500 mét, tại vị trí nhân dân đề nghị làm cầu có nhánh suối Ia Krai nhỏ chảy qua, nhân dân đắp đất thành 01 con đường nhỏ và dựng tạm 01 cầu tre để đi qua (đi bộ), vị trí cử tri đề nghị là đường nội đồng (mùa mưa không đi được), có chiều dài hơn 100 mét.

Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của phòng Tài chính- kế hoạch, việc làm cầu qua đường nội đồng là không khả thi (chiều dài hơn 100 mét). UBND huyện yêu cầu UBND xã Ia Lang vận động nhân dân khắc phục, có kế hoạch đắp lại đường đi nội đồng để thuận tiện đi lại trong mùa khô.

**1.3. Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng theo Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.**

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai: Về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 08/02/2018: Về việc Phê duyệt danh sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn làng đặc biệt khó khăn được thụ hưởng theo quyết 702/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh. Theo Quyết định 474/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện thì toàn huyện có 450 hộ được thụ hưởng đề án, trong đó có 200 hộ thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển sang chăn nuôi, số hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt là 235 hộ, số hộ được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi là 15 hộ; trong đó xã Ia Lang có 60 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt, 16 hộ thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề chăn nuôi.

**Kết quả hỗ trợ từ ngày 08/02/2018 đến ngày 05/12/2019 trên địa bàn xã Ia Lang:**

**a) Số hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt toàn xã:** không có hộ nào được hỗ trợ

+ Lý do Trung ương, tỉnh chưa cấp kinh phí về cho địa phương.

**b) Số hộ thiếu đất sản xuất toàn xã được hỗ trợ chuyển đổi sang chăn nuôi** là 16 hộ; đã hỗ trợ 07 hộ, tổng số tiền Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Cơ đã giải ngân là 135 triệu đồng, còn lại 09 hộ chưa được hỗ trợ.

+ Đề nghị 09 hộ còn lại của xã Ia Lang thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề chăn nuôi liên hệ với Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Cơ để được hỗ trợ theo quy định của nhà nước.

**c) Định hướng giải quyết cho 60 hộ thiếu nước sinh hoạt tại xã Ia Lang**

Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai là do ngân sách Trung ương và tỉnh đảm bảo theo Luật ngân sách nhà nước; trong năm 2018, 2019 huyện chưa nhận được kinh phí thực hiện Đề án từ Trung ương, tỉnh nên chưa thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Đề án; Trong năm 2020, tỉnh không phân bổ kinh phí cho huyện Đức Cơ thực hiện đề án nên huyện không thể thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ tham gia Đề án.

Ngày 18/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Năm 2021 là năm bắt đầu thực hiện Đề án, khi đó các hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã, thôn, làng vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng các chính sách phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân thoát khỏi khó khăn.

**2. Cử tri xã Ia Đok: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư làm đoạn đường từ Đội 13, Công ty 75 đến làng Krêl, xã Ia Krêl.**

Qua kiểm tra thực tế, đoạn đường cử tri đề nghị có chiều dài 2,7 Km, đường đất cấp phối, bề rộng mặt đường 6,0 mét. Toàn bộ đoạn đường này thuộc địa phận xã Ia Krêl, mặt đường không bị hư hỏng, thuận tiện cho giao thông đi lại. Hiện tại đoạn đường mà cử tri đề nghị làm vẫn đảm bảo cho giao thông đi lại; vì vậy, UBND huyện chưa thực hiện việc đầu tư để ưu tiên việc đầu tư những đoạn đường đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. UBND huyện yêu cầu UBND xã Ia Đơk thông báo cho cử tri trên địa bàn biết.

### **3. Cử tri xã Ia Kla:**

#### ***3.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm sửa chữa giọt nước cho nhân dân 3 làng Sung Kép, Sung Le Kắt, Sung Le Tung.***

Nội dung này, UBND huyện giao phòng Tài chính- Kế hoạch phối hợp với UBND xã Ia Kla tiến hành kiểm tra, đánh giá lại việc sử dụng giọt nước của nhân dân 3 làng Sung Kép, Sung Le Kắt, Sung Le Tung. Kết quả:

- Giọt nước Làng Sung Kép: Hiện trạng không có giọt nước.
- Giọt nước Làng Sung Le Kắt: Hiện trạng có 02 vị trí, đã bị hư hỏng không sử dụng được.
- Giọt nước Làng Sung Le Tung: Hiện trạng có 03 vị trí, 01 vị trí bên kia suối không có đường sang, không sử dụng, 02 vị trí đã bị hư hỏng (01 vị trí không sử dụng được và 01 vị trí đang sử dụng tạm).

Qua kiểm tra, UBND huyện không thực hiện việc sửa chữa giọt nước làng Sung Kép vì không có giọt nước. Riêng giọt nước làng Sung Le Kắt và Sung Le Tung, UBND huyện sẽ chỉ đạo sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giảm nghèo bền vững năm 2020 để đầu tư sửa chữa (Làng Sung Le Kắt 02 vị trí và làng Sung Le Tung 02 vị trí).

#### ***3.2. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch đầu tư làm cầu qua suối Ia Kla và suối Ia Krêl để nhân dân ba làng đi vào khu sản xuất, vận chuyển nông sản (qua suối Ia Kla vào khu sản xuất chưa có cầu; qua suối Ia Krêl vào khu sản xuất đã có cầu sắt tạm nhưng hiện tại đã bị hư hỏng, xuống cấp).***

Tại vị trí đề nghị làm cầu qua suối Ia Krêl: Hiện trạng đường đi xuống suối đã bị sỏi lở không đi qua được, các hộ dân trong làng cũng không đi qua đường này; Tại vị trí đề nghị làm cầu qua suối Ia Kla: Hiện trạng nhân dân bắc cầu gỗ tạm để đi qua, chiều rộng 1,0 mét, chiều dài 4,0 mét, đi lại rất khó khăn.

Sau khi xem xét, đối với vị trí đề nghị làm cầu qua suối Ia Krêl: Vị trí này năm 2017, được đầu tư xây dựng 01 cầu dân sinh theo dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP). Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực tế, tiến hành giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng, xét thấy không có hiệu quả (chỉ có 02 hộ gia đình và hơn 15 ha đất trồng cây công nghiệp), UBND huyện đã có Công văn số 12/UBND-KT ngày 03/01/2018 đề nghị chuyển đầu tư xây dựng cầu sang vị trí khác trên địa bàn xã Ia Kla.

Tại vị trí đề nghị làm cầu qua suối Ia Kla: Hiện tại nguồn kinh phí đầu tư của huyện, xã còn hạn chế, chưa thể đầu tư công trình được. Đề nghị nhân dân tự khắc phục, UBND huyện sẽ cân đối kinh phí đầu tư trong những năm tiếp theo.

**4. Cử tri xã Ia Đơk: Đề nghị UBND huyện kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện để góp phần giải quyết việc làm cho nhân dân tại chỗ.**

Năm 2018, UBND huyện đã lập Phương án xúc tiến kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, kêu gọi các Doanh nghiệp đầu tư vào huyện (Phương án số 15/PA-UB ngày 19/10/2018), Tổng số có 14 dự án kêu gọi, thu hút đầu tư, trong đó:

- Lĩnh vực Nông nghiệp: 01 dự án (Dự án chăn nuôi heo tập trung, gia cầm công nghệ cao).

- Lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ: 08 dự án (Dự án: Nhà hàng khách sạn, Nhà máy xử lý rác thải; Nhà hàng tiệc cưới - Thể thao, Chợ huyện và Chợ trung tâm xã).

- Lĩnh vực Văn hóa xã hội: 05 dự án (Dự án: Trường Mầm non tư thục; Nhà ở xã hội và Khu vui chơi thể dục thể thao).

UBND huyện đã thành lập Tổ công tác xúc tiến đầu tư làm đầu mối giải quyết các vấn đề về công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện. Đến nay, đã có 01 dự án là Khu phức hợp Nhà hàng tiệc cưới - Karaoke - Coffee tại huyện Đức Cơ (Tổ dân phố 4, thị trấn Chư Ty) được UBND tỉnh cho nghiên cứu dự án (Công văn số 2368/UBND-KTTH ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh), Công ty THHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai đang lập hồ sơ nghiên cứu dự án. Đối với các dự án còn lại, UBND huyện đang tiếp tục kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp đầu tư.

**5. Cử tri xã Ia Krêl: Đề nghị UBND huyện, Ban Chỉ đạo an toàn giao thông của huyện kiểm tra, đề nghị các cơ quan có liên quan đặt biển báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường Quốc lộ 19, đoạn trước trường THCS Lê Hồng Phong. Vì khu vực này nằm giữa dốc, phương tiện qua lại nhiều với tốc độ quá nhanh, rất nguy hiểm đến tính mạng các em học sinh; mỗi lần xe đi qua bấm còi lớn ảnh hưởng đến việc dạy, học trong trường.**

UBND huyện đã giao phòng Kinh tế- Hạ tầng phối hợp cùng Công an huyện, UBND xã Ia Krêl kiểm tra thực tế nội dung kiến nghị của cử tri. Xét thấy kiến nghị của cử tri xã Ia Krêl là chính đáng, khu vực trước Trường THCS Lê Hồng Phong nằm ở đoạn giữa dốc, đông dân cư, nhưng chưa được lắp đặt các biển báo hiệu đường bộ cần thiết, thực sự không an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là thời điểm các em học sinh tan trường. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ giao phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tham mưu báo cáo đề nghị Cục quản lý đường bộ III- Tổng cục đường bộ Việt Nam kiểm tra, giải

quyết (Tổng cục đường bộ Việt Nam là cơ quan tổ chức thực hiện công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống quốc lộ trong phạm vi cả nước).

## **6. Cử tri thị trấn Chư Ty:**

**6.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường Anh Hùng Núp, đoạn từ rẫy nhà ông Nguyễn Hữu Khỏe lên đường Cách Mạng, hiện nay đã xuống cấp hư hỏng nặng.**

Đoạn đường Anh Hùng Núp, thị trấn Chư Ty có chiều dài 1,726km, mặt đường nhựa, đoạn hư hỏng nhiều là từ rẫy nhà ông Nguyễn Hữu Khỏe lên đường Cách Mạng. Đối với kiến nghị của cử tri về tuyến đường này, UBND huyện đã đăng ký trong danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, thực hiện nâng cấp, mở rộng vào năm 2023 (Báo cáo số 680/BC-UBND ngày 17/10/2019 của UBND huyện).

**6.2. Đề nghị UBND huyện kiểm tra việc triển khai vỉa hè không trừ hồ để trồng cây xanh trước khi nhân dân lát gạch Block dọc tuyến đường Quang Trung đoạn từ tổ dân phố 3, 4, 6, 9; Nếu tới đây có quy hoạch trồng cây xanh đúng khoảng cách theo quy định phải phá bỏ gạch Block mà nhân dân đã tự bỏ tiền lát gạch; đơn vị hay cá nhân nào phải chịu trách nhiệm khi phá bỏ gạch để trồng cây xanh?**

Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án kiểm tra, đánh giá lại việc triển khai lát gạch vỉa hè trên toàn tuyến công trình (Đoạn từ đường Lê Duẩn đến số nhà 775, tổ dân phố 6, thị trấn Chư Ty) thì việc thi công hồ trồng cây xanh cơ bản đảm bảo.

Tuy nhiên, tại một số đoạn thuộc tổ dân phố 3, 4, 6, 9 đơn vị thi công đã thực hiện trừ và xây hồ trồng cây theo thiết kế, nhưng một số hộ có kinh doanh buôn bán trước nhà chưa đồng thuận vì ảnh hưởng đến việc kinh doanh, các hộ này chờ đến cuối buổi chiều khi nhân công nghỉ làm thì san lấp lại để lát gạch.

Qua buổi làm việc các cơ quan đơn vị thống nhất tiếp tục vận động nhân dân để đơn vị thi công thực hiện xây hồ trồng cây. Riêng gạch mà các hộ dân đã lát, Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với đơn vị thi công để hỗ trợ kinh phí trên diện tích tháo dỡ để thi công hồ cây. Thời gian thực hiện việc vận động nhân dân và tổ chức thi công hoàn thành trước ngày 05/01/2020.

**6.3. Cử tri Vũ Minh Giám (tổ dân phố 1): Đề nghị UBND huyện cho các hộ nuôi chim yến xin kéo dài thời gian phải tháo dỡ nhà nuôi chim yến đến 15 năm để người dân có khả năng thu hồi vốn.**

Việc gây nuôi, xây dựng nhà nuôi chim yến được xem một ngành nghề mới, thu hút sự quan tâm của nhiều cá nhân, tổ chức đầu tư, mở rộng phát triển xây nhà nuôi chim yến. Tuy nhiên, có rất nhiều hộ đã cải tạo, coi nói, xây dựng nhà nuôi yến trong khu dân cư. Hoạt động này đã làm phát sinh tiếng ồn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch Cúm gia cầm; gây ảnh hưởng đến sức khỏe

cộng đồng dân cư, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần của người dân sống xung quanh các hộ chăn nuôi chim yến.

Theo Điểm h, khoản 1, Điều 80 của Luật Chăn nuôi (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020), quy định: “*UBND cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm trình HĐND tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi*”.

Hiện nay, UBND huyện đang chờ các quy định cụ thể, hướng dẫn của UBND, HĐND tỉnh về việc quản lý hoạt động gây nuôi chim yến; đề nghị cử tri Vũ Minh Giám và các hộ nuôi chim yến trên địa bàn chấp hành các quy định tại Thông báo kết luận số 179/TB-UBND, ngày 04/10/2019 của UBND huyện. Sau khi có quy định chính thức của cấp có thẩm quyền, UBND huyện sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác gây nuôi chim yến, cũng như các chính sách liên quan đến việc gây nuôi chim yến trên địa bàn huyện.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Thông báo kết luận số 179/TB-UBND, ngày 04/10/2019 của UBND huyện và thông báo rộng rãi nội dung tại Thông báo kết luận số 179/TB-UBND đến nhân dân trên địa bàn để biết, thực hiện.

**7. Cử tri xã Ia Nan: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón cho các hộ gia đình làng Nú có trồng lúa nước tại khu vực rừng khộp (khu vực cao su của Công ty 30/4) với diện tích khoảng 40 ha. Vì những năm trước công ty 72 hỗ trợ phân bón cho các hộ có diện tích lúa nước trồng tại vùng này, nhưng đến nay công ty 72 không hỗ trợ phân bón nữa nên năng suất lúa nước tại khu vực này giảm nhiều so với trước đây.**

Qua kiểm tra thực tế, cánh đồng làng Nú, xã Ia Nan có diện tích 60 ha, trong đó 40 ha sản xuất lúa nước và 20 ha sản xuất lúa rẫy của 73 hộ dân, tập trung sản xuất lúa 6 tháng vào vụ Mùa.

UBND huyện rất quan tâm đến công tác hỗ trợ người dân phát triển trồng lúa. Trong những năm vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp-PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất lúa nước như: chương trình trợ giá giống lúa, xây dựng mô hình trồng lúa nước năng suất chất lượng cao nhằm hỗ trợ giống lúa, vật tư và tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân có nhu cầu. Tuy nhiên, trong năm 2019, UBND xã Ia Nan chỉ đăng ký nhận hỗ trợ thực hiện 01 ha tại cánh đồng làng Tung và tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ sản xuất lúa nước cho các hộ dân sản xuất lúa của làng Tung và làng Nú.

Đến nay, các chính sách liên quan đến hỗ trợ sản xuất lúa trong năm 2019 cơ bản đã triển khai xong. Trong năm 2020, UBND huyện vẫn tiếp tục có chủ trương thực hiện nội dung này trên địa bàn các xã, thị trấn. Yêu cầu UBND xã Ia Nan căn cứ nhu cầu của nhân dân, có kế hoạch đăng ký với Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện thực hiện dự án kịp thời; Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục chủ động sản xuất lúa nước trên các cánh đồng để đảm bảo đủ lương thực cho nhân dân.

**8. Cử tri xã Ia Pnôn: Đề nghị UBND huyện cấp kinh phí chăm sóc diện tích rừng trồng mới năm 2017, 2018 theo quy định.**

Năm 2017 và 2018 toàn huyện trồng được 52,23 ha rừng tại các xã, trong đó xã Ia Pnôn đã thực hiện trồng 27,61 ha của 13 hộ. Qua làm việc với cơ quan triển khai dự án, đơn vị Hạt Kiểm lâm báo cáo đã cấp đủ 92.430.000 đồng, kinh phí chăm sóc diện tích rừng trồng năm 2017, 2018 cho UBND xã Ia Pnôn (*Kinh phí chăm sóc rừng trồng năm 2017: 38.400.000 đồng, kinh phí chăm sóc rừng trồng năm 2018: 54.030.000 đồng*).

UBND huyện yêu cầu UBND xã Ia Pnôn khẩn trương thực hiện cấp kinh phí này đến các hộ dân được thụ hưởng đúng đối tượng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả tổng hợp và trả lời các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tám- HĐND huyện khóa VI; UBND huyện gửi Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn để có cơ sở trả lời./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-VP<sub>Tr</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trịnh Văn Thành**